
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
สมัยประชุมสามัญสมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 

วันที่ 28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 

.................................. 
 

รายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาดที่ลงช่ือและเข้าประชุม 
                

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายชัชวาล อินทะจร ประธานสภา อบต.บ้านหาด ชัชวาล อินทะจร 
๒ นายสนิท สวัสดี  รองประธานสภา อบต. บ้านหาด สนิท สวัสด ี
๓ นายเกษม พ่วงจารี  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑         ลา 
๔ นายล ายอง เรืองอร่าม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ ล ายอง เรืองอร่าม 
๕ นายศิริโรจน์ บุญมั่น สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ ศิริโรจน์ บุญมั่น 
๖ นางสาวเอมวลี พหุพันธ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ เอมวลี พหุพันธ์ 
๗ นายสุชาติ ดีประเสริฐ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ สุชาติ ดีประเสริฐ 
๘ นายฉลวย จงเจริญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ ฉลวย จงเจริญ 
๙ นายจเร เกตุกรณ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ จเร เกตุกรณ์ 

๑๐ นายทอง ศิรินันท์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ ทอง ศิรินันท์ 
๑๑ นายไพฤทธิ์ ตรัยรัตนสถิต เลขานุการสภา อบต. ไพฤทธิ์ ตรัยรัตนสถิต 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายผ่วน เอมดี นายก อบต.บ้านหาด ผ่วน เอมดี 
๒ นายวิเชียร เรียบร้อย รองนายก อบต.บ้านหาด วิเชียร เรียบร้อย 
๓. ด.ต.ประเสริฐ ล าพู รองนายก อบต.บ้านหาด ด.ต.ประเสริฐ ล าพู 
4 นางธัญญธร สมพงษ์ ผอ.กองคลัง ธัญญธร สมพงษ์ 
5 นางสาวไพรินทร วัดสุวรรณ์ หัวหน้าส านักปลัด ไพรินทร วัดสุวรรณ์ 
6 นางสาวศิริพร เอมดี นักวิชาการศึกษา ศิริพร เอมดี 
7 นายวราวุฒิ กวางคีรี  นายช่างโยธา วราวุฒิ กวางคีรี 
8 นางสาวสุกัญญา แสงทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุกัญญา แสงทอง 
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 ประธานสภาเปิดการประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
มีสมาชิกสภาลงชื่อและเข้าประชุมจ านวน 9 ท่าน นายเกษม พ่วงจารี สมาชิกสภาหมู่ที่ 1  ได้ยื่นใบลากิจธุร
ไม่ได้เข้าประชุมจ านวน 1 ท่าน  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
 1.1 สรุปผลการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอย ระหว่าง

ในวันที่ 19 และวันที่  22-24 มกราคม 2561 
ประธานสภา ฯ - ขอให้เลขานุการสภาชี้แจงต่อที่ประชุม 
เลขานุการสภา ฯ- ตามท่ีได้อบรมสัมมนาศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอย ระหว่างวันที่ 19 
และวันที่ 22 – 24 มกราคม 2561  

การอบรมในวันที่ 19 มกราคม 2561 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และได้เสนอปัญหา
สิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน ดังต่อไปนี้  

  ๑. ปัญหาคนทิ้งขยะตามถนนหนทางสาธารณะ จากความมักง่ายของคน  
๒. ปัญหาถุงพลาสติกจากการซื้อของหรือจับจ่ายใช้สอย 
๓. ปัญหาฝุ่นละออง 
๔. ปัญหาการทิ้งสิ่งของต่างๆลงแม่น้ าล าคลองท าให้ส่งกลิ่นเหม็น 
๕. ปัญหาจากการทิ้งขยะอันตรายลงในพ้ืนที่สาธารณะ เช่น หลอดไฟ ยาฆ่าแมลง ถ่านฉาย  
กระป๋องยา 
๖. ปัญหาขยะจากเพ่ือนบ้าน ลอยหรือปลิวมาบ้านคนอ่ืนหรืออยู่ทางสาธารณะ( ท าให้เป็น
ภาระของเจ้าของบ้าน หรือถ้าไปอยู่ทางสาธารณะก็ต้องเป็นภาระเก็บของจิตอาสา) 
๗.  ปัญหาบางครัวเรือนไม่มีการเก็บกวาดขยะหน้าบ้าน 
๘. ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเรื่องของ ต้นไม้ เช่น มะม่วง มะพร้าว อยู่ในบริเวณบ้าน 
๙.  ปัญหาหญ้าหรือต้นไม้รกตามริมทางสาธารณะ ท าให้การสัญจรไม่สะดวกหรือปลอดภัย 
หรือไม่สะอาดสวยงาม 
๑๐. ปัญหาเรื่องสุนัขปล่อยวัด ท าให้สภาพแวดล้อมวัดไม่น่ามอง 
๑๑.  ปัญหาขี้นกพิราบ 
๑๒.  ปัญหาการเผาขยะในบริเวณบ้าน ท าให้ควันไฟรบกวนหลังอื่นๆ 
๑๓.  ปัญหาการปลูกต้นไม้ริมทาง  กิ่งก้านที่แผ่ออกมาท าให้การสัญจรไม่สะดวกและอันตราย
จากการชนต้นไม้ 
๑๔.  ปัญหาขยะในหมู่บ้านไร่หลวง 
๑๕.  ปัญหาเด็กวัยรุ่นชอบซิ่งรถ เสียงดังรบกวน 
๑๖.  ปัญหาหมาตายข้างถนน ส่งกลิ่นเหม็น ไม่มีคนเก็บ 
๑๗.  ปัญหาความไม่เข้าใจในการคัดแยกขยะของคนในชุมชนและไม่สนใจ 
๑๘.  ปัญหาผู้บริหารให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการปัญหาขยะในชุมขนยังไม่มากพอ 
19. ปัญหาการปล่อยน้ าใช้แล้วลงบนถนน ท าให้ถนนเปียกลื่นและไม่สะอาดน่ามอง 
๒0.  ปัญหาถนนแตกเป็นร่อง 
๒1. ปัญหารถเก็บขยะปล่อยน้ าเหม็นลงบนถนน 



-3- 
 

โดยมีข้อเสนอแนะเห็นควร ให้แต่ละครัวเรือนพร้อมใจกันก าจัดขยะและจัดการ
สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน วันละครึ่งชั่วโมงหรืออาทิตย์ละ 1 วัน 

การศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว
และเทศบาลต าบลบ้านหลวง ที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2561 ผู้
ศึกษาดูงานได้สรุปประเด็นและเสนอแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอยใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด ดังนี้  

1. การศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ผู้
เข้าสัมมนาศึกษาดูงานได้รับความรู้ดังนี้  

1) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของครัวเรือน/ชุมชน โดยที่
องค์การบริหารส่วนต าบลไม่ต้องมีรถเก็บขยะมูลฝอยในครัวเรือน  

2) การชักจูงสร้างขบวนการให้ครัวเรือนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
และขยายผลเพ่ิมเป้าหมายครัวเรือนในระยะเวลา 23 ปี นับแต่เริ่มตั้งเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบล ปัจจุบันขยายผลครัวเรือนได้ประมาณร้อยละ 70-
80 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 

3) ให้ชุมชนด าเนินจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยอาสาสมัครของชุมชน  น าขยะเปียกหมัก
ปุ๋ย ขยะรีไซเคิลจ าหน่ายเป็นรายได้ของชุมชน เก็บค่าบริการที่จัดเก็บขยะจาก
ครัวเรือนเป็นรายได้ของชุมชน งบประมาณให้ชุมชนบริหารจัดการด้วยตนเอง 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าตอบแทนอาสาสมัครที่ชุมชนต้องจ่ายเพ่ิม 

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
แก้วที่สนับสนุนให้ชุมชนและบริหารจัดการขยะตามแนวทางที่ด าเนินการอยู่ปี
หนึ่งประมาณ 800,000 บาท ทั้งท่ีมีครัวเรือนกว่า 5,000 ครัวเรือน และ
ชุมชนส่วนมากเป็นชุมชนเมือง 

2. การศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลบ้านหลวง ผู้เข้าสัมมนา
ศึกษาดูงานได้รับความรู้ดังนี้  

1) ปัญหาที่เทศบาลต าบลบ้านหลวงต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยในครัวเรือน/ชุมชนที่ผ่านมา ซึ่งประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะต้นทาง มี
ภารระค่าใช้จ่ายจ านวนมาก ทั้งท่ีพ้ืนที่เป็นชุมชนชนบท 

2) การจัดท าข้อมูลปริมาณขยะที่ถูกต้องให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือน ามาก าหนดเป้าหมาย
กิจกรรม/โครงการการบริหารจัดการขยะ 

3) ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการขยะของตนเองโดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการข้ึนในชุมชน ก าหนดแนวทางให้ครัวเรือน/ชุมชน มีการคัดแยก
ขยะจากต้นทาง  
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4) ชมชน/หมู่บ้านหมู่ที่ 11 มีการจัดตั้งตลาดนัดขยะเดือนละ 1 ครั้ง ให้ครัวเรือนมี
การคัดแยกขยะน ามาจ าหน่ายให้แก่คณะกรรมการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน
และชุมชน ท าให้ปัญหาขยะตกค้างในครัวเรือนหมดไป 

5) เทศบาลต าบลบ้านหลวงเริ่มส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือน
จดัเก็บน าขยะเปียกน ามาหมักปุ๋ยหรือท าน้ าหมักชีวภาพ 

6) มีการสร้างเครือข่ายท าข้อตกลงการคัดแยกขยะมูลฝอยกับสถานประกอบการ 
โรงเรียน วัด ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน 

7) ปีงบประมาณ 2562 เทศบาลต าบลบ้านหลวง จะด าเนินการของบประมาณ
กรมทรัพย์ ฯ มาสร้างเตาเผาขยะผลิตไฟฟ้าขนาด 1.5 เมกะวัต  เพ่ือให้การ
ก าจัดขยะถูกวิธีและเกิดประโยชน์ แก่ชุมชน 

ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านหาด ระหว่างปีงบประมาณ 2561-2564  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะให้ครบทุกหมู่บ้าน 
2. ระดมความคิดเห็นวางแผนบริหารจัดการขยะของหมู่บ้านและจัดท าแผนบริหาร

จัดการขยะขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2562-2564 
3. ขยายเป้าหมายเพ่ิมครัวเรือนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมให้

ได้ร้อยละ 30 ของครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน 
4. ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมการปริมาณขยะของกลุ่มองค์กรและ

คณะกรรมการหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้านจากเดิมที่ด าเนินการในปี 2560 
จ านวน 3 หมู่บ้าน  

5. จัดตั้งวิทยากรการบริหารจัดการขยะของครัวเรือน/ชุมชน เพื่อสร้างเป็นศูนย์
เรียนรู้บริหารจัดการขยะ 

ประธานสภา ฯ - จะมีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ 
ฉลวย จงเจริญ - ในส่วนนี้ผมขอเสนอให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาดด าเนินการเรียกเชิญประชุม

ครัวเรือนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาดบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยมาเข้าร่วมรับฟังค า
ชี้แจงหรืออบรมให้ความรู้เรื่องการแยกขยะในครัวเรือนเพ่ือที่จะให้ครัวเรือนทิ้งขยะทั่วไป
เท่านั้นที่ลงถังไม่ใช่ทิ้งขยะทุกชนิดลงถังทั้งหมดซึ่งท าให้ปริมาณขยะไม่ลดลงเนื่องจาก
ครัวเรือนขาดความรู้และการให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ 

นายก อบต. - ผมคิดว่าถ้าจะท าเช่นนั้นจะเป็นการสร้างภาระให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชน
จะไม่ให้ความร่วมมือ เห็นควรให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมเท่านั้นด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักการ
และโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการ 

ประธานสภา ฯ - เรียนท่านนายก อบต. การด าเนินการคัดแยกขยะและการจัดการสิ่งแวดล้อมของครัวเรือนที่
เข้ารับการอบรมเป็นครัวเรือนต้นแบบในการด าเนินการอยู่แล้ว ที่คุณฉลวยเสนอเป็นการเพ่ิม 
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เป้าหมายครัวเรือนให้เป็นไปตามแผนงานโดยใช้ครัวเรือนต้นแบบที่มีอยู่เป็นผู้ให้ความรู้หรือ
เป็นตัวอย่างแก่ครัวเรือนที่ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บขยะมูลฝอย 

ฉลวย จงเจริญ - การด าเนินการทั้งพ้ืนที่ต าบลตามแนวทางท่ีผมเสนออาจไม่ได้ผลก็ด าเนินการเป็นการเฉพาะ
หมู่บ้านก่อน ซึ่งหมู่ที่ 4 ผมพร้อมที่จะร่วมประชาสัมพันธ์และประสานงานให้ 

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ  
  1.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนบ้านหนองแก้ว – ไร่หัวลุ่ม 
ประธานสภา ฯ - ขอให้เลขานุการชี้แจงต่อที่ประชุม 
เลขานุการสภา ฯ - ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ท าโครงการศึกษาเส้นทางเดินของหมู่บ้านที่มีถิ่นฐาน

การอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยมีการค้นพบว่าหมู่บ้านหนองแก้ว – หัวลุ่ม หมู่ที่ 5 
ต าบลบ้านหาด เป็นหมู่บ้านที่มีการตั้งถิ่นฐานมารตั้งแต่ยุคกลางของสมัยอยุธยา มีเจดีย์เก่าบน
เขาน้อยทรงระฆังคว่ า และมีลายปูนปั้นหน้าประตูอุโบสถ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลาง เมื่อเข้า
มาศึกษายังพบอีกว่ามีโอ่งเก่ายุค 300 ปี ที่วัดเขาน้อย ประกอบกับครัวเรือนชุมชนยังมีการ
ด าเนินชีวิตแบบวิถีดั้งเดิม มีการผลิตน้ าตาล มีกอไผ่ ตลอดจนเป็นหมู่บ้านที่รักษาไว้ซึ่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นประเพณีต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต เห็นควรส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและวิถีชุมชน โดยวนัที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ผมและตัวแทนหมู่บ้านได้
เข้าร่วมประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะคืนข้อมูลให้แก่ชุมชนและองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยราชภัฏเพชรบุรีจะเป็นที่ปรึกษาและ
สนับสนุนในเรื่องการบริหารจัดการ  

  นอกจากเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วราชภัฏเพชรบุรไีด้เข้ามาศึกษาวิจัยปุ๋ย
หมักจากขยะเปียกท่ีส่งเสริมให้ครัวเรือนด าเนินการเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาอาชีพ
การเกษตร และศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการท าการเกษตรปลอดสารพิษ ซึ่งถือเป็นเรื่อง
ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นของเรา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาดเพียงน าข้อมูลดังกล่าว
มาใช้ในการวางแผนการพัฒนาเท่านั้น การพัฒนาหากมีข้อมูลที่ชัดเจนก็ท าให้การพัฒนาเกิด
ประโยชน์ จึงขอชี้แจงให้สมาชิกสภาเข้าใจถึงผลดีของการท างานร่วมกับสถาบันการศึกษา 

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ  
1.3 การส ารวจสุนัขเพ่ือด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอด 

โรคคนปลอดภัย  
ประธานสภา ฯ - ขอให้เลขานุการสภาชี้แจงต่อที่ประชุม] 
เลขานุการสภา ฯ - ในปีงบประมาณ 2561 กรมส่งเสริมให้จัดสรรงบประมาณ ในการด าเนินการฉีด   วัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โดยให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลด าเนินการส ารวจสุนัขเพ่ือด าเนินการฉีกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยจัดสรร
งบประมาณให้เป็นค่าส ารวจสุนัขเป็นค่าจ้างเหมาตัวละ 6 บาท และค่าวัคซีนตัวละ 30 บาท 
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือสั่งการให้ด าเนินการตั้งงบประมาณค่าส ารวจใน
หมวดของค่าจ้างเหมา ค่าวัคซีนในหมวดของค่าวัสดุ  ยอดจัดสรรได้จัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามจ านวนสุนัขที่ได้ส ารวจเมื่อปีงบประมาณ 2560 จ านวนครึ่งหนึ่ง การ
ด าเนินการตามโครงการจะต้องส ารวจจ านวนสุนัขให้ได้จ านวนที่แน่นอนในปีงบประมาณนี้จึง 
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 ขอความร่วมมือสมาชิกสภาทุกท่านหาคนส ารวจจ านวนสุนัขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 

มีนาคม 2551 ตามแบบส ารวจที่ได้ให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว ซึ่งมีข้อมูลการส ารวจจ านวน
แมวด้วยโดยจะหารือปศุสัตว์จังหวัดอีกครั้งว่าตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
คุ้มครองแมวด้วยหรือไม่ การด าเนินการเมื่อได้ข้อมูลจ านวนสุนัขและแมวเป็นจ านวนที่
แน่นอนจะด าเนินการฉีดวัคซีนให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งจะรอการประกาศของปศุสัตว์จังหวัด
ให้เป็นเขตควบคุมโรคภายในเดือนเมษายน 2561  

ล ายอง เรืองอร่าม – ในปีงบประมาณนี้เมื่อส ารวจแล้วจะด าเนินการฉีดวัคซีนแน่นอนหรือไม่ 
เลขานุการสภา ฯ - จะด าเนินการแน่นอน 
ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  การรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยที่สี่  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 วันที่ 28 

ธันวาคม 2560จะมีสมาชิกสภาท่านใดแก้ไขหรือเพ่ิมตามส าเนารายงานการประชุมที่สมาชิก
สภาทุกท่านได้รับแล้วหรือไม่ 

ฉลวย จงเจริญ – ขอให้แก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ 7 เนื่องจากเป็นการใส่เครื่องหมายลูกน้ าในส่วนของ
จ านวนเงินผิด  

ประธานสภา ฯ - ขอมติรับรองรายงานการประชุมโดยการยกมือ 
มตทิี่ประชุมสภา ฯ – ที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญสมัยที่สี่  ประจ าปี พ.ศ. 

๒๕60 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
ประธานสภา ฯ  - ไม่มี  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอใหม่  

4.1  การเพิ่มเติมแผนพัฒนา สี่ปี พ.ศ.2561-2564 ครั้งที่ 3 
ประธานสภา ฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา

เห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ครั้งที่ 3 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
ขอเชิญท่านนากยกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงต่อที่ประชุม  

นายก อบต. - ประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน 

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาดได้เห็นชอบและประกาศใช้แผนพัฒนาสี่
ปี พ.ศ.25614-2564 ประกาศใช้ตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2559  นั้น 

ด้วยกรมส่งเสริมได้จัดสรรงบประมาณด้านสาธารณสุขให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ด าเนินการอุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านด าเนินโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชด าริ 
หมู่บ้านละ 20,000 บาท รวมเป็นงบประมาณ 100,000 บาท โดยให้หมู่บ้านจัดประชุม
ประชาคมเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 3 
โครงการ หมู่บ้านหมู่ที่ 1-5 ได้มีการทบทวนปรับปรุงจัดท าแผนชุมชน พ.ศ.2561-2564  
เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีจะได้รับสอดคล้องกับสภาพปัญหาของหมู่บ้าน เมื่อช่วง
เดือนพฤศจิกายน  2560 เพิ่มเติมโครงการใหม่เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาดน า
บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาได้ 
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ด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 ตามท่ีหมู่บ้านเสนอ
น าเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลและประชาคมพิจารณาเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม   2560 คณะกรรมการพัฒนา ฯ ได้พิจารณาเห็นชอบให้เพ่ิมเติม
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แต่ยังไม่น าเข้าขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมื่อคราวประชุมสมัยสามัญสมัยที่สี่ ประจ าปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 
2560 เนื่องจากรอความชัดเจนแนวทางการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ก่อน จึงน าเข้าขอความเห็นชอบจากสภาในการประชุมสมัยนี้ การ
เพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ ๕ วรรคสอง และข้อ 22 (๑) (2) 
โดยมีการเพิ่มเติมโครงการ จ านวน 5 โครงการ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

1. อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านหมู่ที่ 1 ด าเนินจัดท าโครงการสาธารณสุขตาม
พระราชด าริ งบประมาณ 20,000 บาท 

- โครงการอบรมสร้างเครือข่ายเยาวชนจัดท ากิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (ทูบีนัมเบอร์
วัน) 

- โครงการส่งเสริมปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก 
- โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในครัวเรือน หมู่บ้าน 

2. อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านหมู่ที่ 2  ด าเนินจัดท าโครงการสาธารณสุขตาม
พระราชด าริ งบประมาณ 20,000 บาท 
  -  โครงการส่งเสริมปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก 

      - โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในครัวเรือน หมู่บ้าน 
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 

3. อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านหมู่ที่ 3 ด าเนินจัดท าโครงการสาธารณสุขตาม
พระราชด าริ งบประมาณ 20,000 บาท 
   -  โครงการส่งเสริมปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก 

 - โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในครัวเรือน หมู่บ้าน 
 - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 

4. อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านหมู่ที่ 4 ด าเนินจัดท าโครงการสาธารณสุขตาม
พระราชด าริ งบประมาณ 20,000 บาท 

- โครงการอบรมสร้างเครือข่ายเยาวชนจัดท ากิจกรรมต่อต้านยาเสพติด (ทูบีนัมเบอร์
วัน) 

- โครงการส่งเสริมปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก 
- โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในครัวเรือน หมู่บ้าน 

5. อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านหมู่ที่ 5 ด าเนินจัดท าโครงการสาธารณสุขตาม
พระราชด าริ งบประมาณ 20,000 บาท 
   - โครงการส่งเสริมปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก 
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 - โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในครัวเรือน หมู่บ้าน 

   - โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโครงการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.

2561-2564 ครั้งที่ 1 แนบท้ายที่ทุกท่านได้รับแล้ว ขอให้สภาพิจารณาเห็นชอบตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ ๕ 
วรรคสอง และข้อ 22 วรรคสอง   

ประธานสภา ฯ - จะมีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถามหรือไม่ 
ที่ประชุมสภา ฯ - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถาม  
ประธานสภา ฯ  - ขอมติที่ประชุมสภา ฯ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้เพ่ิมเติมแผนพัฒนา สี่ปี พ.ศ.2561-

2564 ครั้งที่ 3 ให้ลงมติโดยการยกมือ 
มติที่ประชุมสภา ฯ – ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบให้เพ่ิมเติมโครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 

ครั้งที่ 3 เป็นเอกฉันท์ด้วยเสียง 8 เสียง 
4.2 การพิจารณาโอนงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2561 

ประธานสภา ฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอให้สภาพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ ซึ่งการอนุมัติโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ เป็น
การตั้งงบประมาณรายการใหม่ หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือเป็นการปรับลด
หรือเพ่ิมเงินงบประมาณต้องได้รับการอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  
ข้อ 27 ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงต่อที่ประชุม 

นายก อบต. – เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน 

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาดได้เห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 และได้ตั้งงบประมาณ ในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ค่า
จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
15,000 บาท (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 นั้น 

ด้วยเมื่อกองช่างได้แจ้งให้พัสดุจัดหาครุภัณฑ์ตามคุณลักษณะที่ก าหนด เป็นเครื่อง
ขนาดใหญ่เกินความจ าเป็นในการใช้งานในการตัดเหล็กในการจัดท าการซ่อมบ ารุงถนน และ
ท่อระบายน้ า เมื่อซื้อวัสดุมาด าเนินการเองของคนงานจ้างเหมา จึงได้จัดหาเครื่องตัดเหล็กท่ีใช้
ในงานก่อสร้างทั่วไป เป็นเครื่องขนาดเล็ก แต่เป็นราคาตามท้องตลาดซึ่งมีราคาต่ าและไม่มีใน
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

กองช่างได้เสนอให้โอนงบประมาณดังกล่าวจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กตามลักษณะของ
เครื่องที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป โดยเป็นการจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์ แบบมีแท่นตั้งพ้ืน
และมีมือถือขนาด 14 นิ้ว ก าลังไฟฟ้าไม่ต่ ากว่า 2,200 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง ราคา 8,000 
บาท (ราคาตามท้องตลาด) งบประมาณเดิมคงเหลื่อ 7,000 บาท  จึงขอให้สภาพิจารณา
อนุมัติต่อไป  

ประธานสภา ฯ - จะมีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถามหรือไม่  
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นายฉลวย จงเจริญ- การจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กขอให้พิจารณาจัดซื้อชนิดที่ใช้ในงานก่อสร้างมีความคงทนซึ่งใช้ได้  

ได้ดีเป็นบางยี่ห้อ  
ผอ.กองช่าง  - การขออนุมัติจัดซื้อก าหนดจะระบุยี่ห้อไม่ได้ซึ่งจะถือว่าเป็นการเจาะจงซึ่งระเบียบไม่ให้มี

การก าหนด แต่จะเสนอขอบเขตการจัดหาให้เป็นชนิดที่ใช้งานได้ดี  
ฉลวย จงเจริญ - การจัดซื้อขอให้เป็นของแท้อย่าให้เป็นของจีนแดงเนื่องจากเป็นของที่ผลิตเลียนแบบไม่มี

ความคงทน 
ประธานสภา ฯ - การจัดหาขอให้สอบถามจากสมาชิกสภาหรือท่านนายก อบต. เพราะทุกท่านเป็น

ผู้รับเหมางานก่อสร้างบ้านกันเกือบทุกคน  
ประธานสภา ฯ - ขอมติที่ประชุมสภาท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณให้ลงมติโดยการยกมือ 
มติที่ประชุมสภา ฯ – ที่ประชุมสภามีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณเป็นเอกฉันท์ด้วยเสียง 8 เสียง 
  4.3 การรายงานรายรับรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด ช่วงไตรมาศท่ี 1   
ประธานสภา ฯ – ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ เสนอการรายงานรายรับรายจ่ายขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านหาด ช่วงไตรมาศท่ี 1 เพื่อให้สภารับทราบ ญัตตินี้ไม่มีการลงมติแต่สมาชิกสภา
อภิปรายสอบถามได้  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงต่อที่ประชุม 

นายก อบต. - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
ตามท่ีได้บริหารงานตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาดมีรายรับรายจ่าย
และเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในช่วงไตรมาศท่ี 1 มี
รายละเอียดดังนี้  
1.รายรับปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 มีรายรับจากภาษีและการ
จัดเก็บรายได้ ทั้งสิ้น    11,125,381.12 บาท  

1.1 รายได้ภาษีอากร   เป็นเงิน  19,585         บาท 
1.2 ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต เป็นเงิน   74,162 บาท 
1.3 รายได้จากทรัพย์สิน  เป็นเงิน   86,691.66 บาท 
1.4 รายได้จากสาธารณูปโภค   เป็นเงิน   20,820  บาท 
1.5 รายได้เบ็ดเตล็ด   เป็นเงิน   910   บาท 
1.6 ภาษีจัดสรรให้ตามกฎหมาย  เป็นเงิน   3,926,451.89         บาท 

 2. รายรับเงินอุดหนุนทั่วไป 
    2.1  เงินอุดหนุนทั่วไปตาม พ.ร.บ.กระจายอ านาจเป็นเงิน  2,550,828 บาท 

          2.2 เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม)      เป็นเงิน  131,260 บาท 
          2.3 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เป็นเงิน  290,500 บาท 
         2.4 เงินอุดหนุนศักยภาพการศึกษา เป็นเงิน        -  บาท 
          2.5 เงินอุดหนุนโครงการสาธารณสุขตามพระราชด าริเป็นเงิน 100,0000บาท 
      2.6 เงินอุดหนุนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยเป็นเงิน  8,448 บาท 
           2.7 เงินสนับสนุนสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ เป็นเงิน    3,000 บาท 
      2.8 เงินอุดหนุนค่าเงินเดือนค่าตอบแทนครู ฯ เป็นเงิน 127,650 บาท 
      2.9 เงินอุดหนุนค่าวัสดุการเรียนการสอนเด็กศูนย์ ฯ  เป็นเงิน 52,700 บาท 

 
 



-10- 
    2.10 เงินอุดหนุน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ  เป็นเงิน  2,259,600    บาท 
    2.12 เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ  เป็นเงิน  264,000 บาท 
    2.13 เงินอุดหนุน  เงินเดือนครู เป็นเงิน  127,650 บาท 
    2.14 เงินอุดหนุนวัสดุการเรียนการสอน เป็นเงิน  52,700 บาท 
    2.15 เงินอุดหนุนเงินเดือนพนักงานถ่ายโอนเป็นเงิน 126,060 บาท 

                   ค่าเล่าเรียนบุตร   เป็นเงิน         -  บาท 
                 คสจ.             เป็นเงิน  3,781.80 บาท 

3. รายจ่ายตามงบประมาณ ประจ าปี 2561 ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 เป็นเงินทั้งสิ้น 
5,331,934.20  บาท  แยกตามหมวดจ่ายดังนี้ 

             3.1  เงินเดือนค่าจ้างประจ าและค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน2,468,534.67บาท 
           3.2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  เป็นเงิน 1,100,083.15  บาท 
           3.3  ค่าสาธารณูปโภค  เป็นเงิน 99,546.20   บาท 
           3.4  เงินอุดหนุน   เป็นเงิน 279,000 บาท 
           3.5  ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน  - บาท 
           3.6  งบกลาง   เป็นเงิน 495,743.30    บาท 

3.7  รายจ่ายอื่น   เป็นเงิน  -          บาท                             
3.8 รายจ่ายค้างจ่าย                      เป็นเงิน            -          บาท    

ประธานสภา ฯ  - จะมีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถามหรือไม่  
ที่ประชุมสภา ฯ - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปราย  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2561 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ.2562  

ประมาณสภา ฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  2 ) พ.ศ.2554 ข้อ 21 ก าหนดให้ประธานสภาน าปรึกษาที่ประชุมสภา
ในการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก เพื่อก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี และวันเริ่ม
ประชุมสมัยสามัญประจ าปีประจ าปีของปีถัดไป ซึ่งการก าหนดประชุมสมัยสามัญตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ก าหนดให้มีสมัยประชุม
สามัญไม่เกินปีละสี่สมัย สมัยละไม่เกิน 15 วัน ซึ่งการประชุมในปี พ.ศ.2561 การก าหนด
สมัยประชุมสามัญสมัยแรกได้ก าหนดไว้ระหว่างวันที่ 14 -28 กุมภาพันธ์ 2561 การก าหนด
สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2561 ก าหนดได้อีกสามสมัย คือสมัยที่สอง สมัยที่สาม และ
สมัยที่ 4 ได้น าปรึกษาเลขานุการสภา เห็นควรก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2561 
และสมัยประชุมสมัยสามัญสมัยแรกประจ าปี พ.ศ.2562 ดังนี้  

1. สมัยประชุมสามัญสมัยที่สองประจ าปี พ.ศ.2561 ก าหนดระหว่างวันที่ 15 – 29 
พฤษภาคม พ.ศ.2561 

2. สมัยประชุมสามัญสมัยที่สามประจ าปี พ.ศ.2561 ก าหนดระหว่างวันที่ 14 – 28 
สิงหาคม พ.ศ.2561 
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3. สมัยประชุมสามัญสมัยที่สี่ประจ าปี พ.ศ.2561 ก าหนดระหว่างวันที่ 14 – 28 

ธันวาคม  พ.ศ.2561 
4. สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2562 ก าหนดระหว่างวันที่ 14 – 25 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
จึงหารือที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับการก าหนดสมัยประชุมตามที่น าเสนอหรือไม่ สมาชิกสภา
ท่านใดเห็นด้วยให้ลงมติโดยการยกมือ 

มติที่ประชุมสภา ฯ  - ที่ประชุมสภามีมติก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561 และสมัย      
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจ าปี 2562 ตามที่ประธานสภาน าหารือที่ประชุม 

ประธานสภา ฯ  - จะมีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ล ายอง เรือง - ด้วยคูส่งน้ าหนองกระเถียนในส่วนที่อยู่ติดเขตเทศบาลต าบลบ้านลาด ซึ่งเป็นคูดาดคอนกรีต

ปัจจุบันได้ช ารุดเสียหายการส่งน้ ารั่วไหลไม่ถึงแปลงนาของเกษตรกร การซ่อมแซมเกษตรกร
ผู้ท านาจะด าเนินการกันเององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาดเพียงจัดซื้อซีเมนต์ส าเร็จให้ฝาก
ให้พิจารณาด้วยนอกจากนั้นถนนสายบ้านไร่ใหญ่ฝาท่อระบายน้ าได้ช ารุดเสียหาย 1 แห่ง ให้
ด าเนินการส ารวจเพื่อซ่อมแซมด้วย  

ผ.อ.กองช่าง - จะเข้าไปด าเนินการส ารวจคูส่งน้ าสายบ้านหนองกระเถียนเพ่ือเสนอนายกอนุมัติซ่อมแซม 
ส่วนฝาท่อระบายน้ าได้จัดซื้อวัสดุมาจัดท าเป็นฝาเหล็กให้คนงานด าเนินการจัดท าเองซึ่งจัดท า
แล้วเสร็จจะไปด าเนินการติดตั้งภายในอาทิตย์นี้  

สุชาติ ดีประเสริฐ ฯ – ด้วยถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหัวกระถิ่นได้แตกช ารุดขอให้ไปส ารวจเพื่อซ่อมแซม
ด้วย 

ศิริโรจน์ บุญมั่น – ในส่วนของหมู่ที่ 2 ถนนสายท่าช้างใต้-ไร่หลวง ตรงหน้าบ้านครูอรุณ ฯ ได้มีการแตกช ารุด
ทรุดตัวมากกว่าเดิมจ าเป็นต้องซ่อมแซม และถนนสายบ้านท่าช้างใต้ ซอยที่ติดต่อกับหมู่ที่ 4 
มีการแตกช ารุดด้วยเช่นกัน ขอให้ไปส ารวจเพ่ือซ่อมแซมด้วยเช่นกัน 

เลขานุการสภา ฯ - จากข้อเท็จจริงที่ได้พบถนนคอนกรีตที่ช ารุส่วนใหญ่แตกช ารุดเพื่อเพราะรถตัดข้าวเนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาดยังไม่เคยก าหนดมาตรการหรือขอความร่วมมือให้ผู้ที่ท า
กิจการตัดเกี่ยวข้าวในพ้ืนที่ให้ความระมัดระวังไม่เดินรถหนักเข้าไปหรือกรณีเดินรถเก่ียวข้าว
ไปก็อย่าให้เดินบนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

นายก อบต. - ขอให้สมาชิกสภาช่วยแจ้งรายชื่อผู้ประกอบกิจการรถเกี่ยวข้าว หรือตัวแทนนายหน้า แก่
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด เพ่ือที่จะท าหนังสือเชิญเข้าประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ
และก าหนดมาตรการมิให้ถนนช ารุดเสียหายจากรถเก่ียวข้าวในฤดูท านาปลังและฤดูท านาต่อ 
ๆ ไป  

ที่ประชุม - รบัทราบ 
นายสุชาติ  ดีประเสริฐ -ตามท่ีหมูบ้านได้เสนอแผนให้องค์การบริหารส่วนต าบลขุดลอกคูส่งน้ านาหลุม –นา

ล้อม ซึ่งโครงการดังกล่าวได้บรรจุในแผนชุมนของหมู่บ้านไว้ด้วยแล้ว ปัจจุบันเป็นฤดูท านา
ปลังส่งน้ าดังกล่าวมีความส าคัญในการระบายน้ าไม่ให้ท่วมพันธุ์ข้าวที่เริ่มหว่านประกอบกับใน
ฤดูฝนใช้เป็นที่ระบายน้ าหลากด้วย 

นายก อบต. -คูส่งน้ าดังกล่าวไม่ได้เป็นคูท่ีเชื่อมต่อกับคูส่งน้ านาท่อนสั้นไม่ได้เชื่อมต่อกับนาทุกแปลง การ
ด าเนินการขุดลอกกลัวจะมีปัญหาเรื่องท่ีดิน 
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นักวิชาการศึกษา -ตามท่ีได้เป็นที่ปรึกษาการจัดท าแผนชุมชนของหมู่ที่ ๓ โครงการดังกล่าวได้มีการยกเลิกไม่ได้

มีการบรรจุในแผนชุมชนและแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหาด 
เลขานุการสภาฯ -ขอให้หมู่บ้านไปทบทวนการจัดท าแผนชุมชนและหากยืนยันที่จะโครงการการขุดลอกคูส่งน้ า

สายดังกล่าวก็ให้เสนอให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการบรรจุในแผนพัฒนาต่อไป 
ที่ประชุม -รับทราบ 
นายฉลวย  จงเจริญ-การซ่อมแซมกระจกส่องทางแยกทางร่วมในหมู่ท่ี ๔ มีช ารุดเสียหายอยู ๑ แห่งขอให้

ด าเนินการซ่อมเปลี่ยนด้วย 
นายล ายอง เรืองอร่าม-ในส่วนของหมู่ที่ ๑ กระจกส่องทางแยกหัวไร่สะแกปัจจุบันได้ช ารุดเหลือแต่เสาเหล็ก

และบ้านที่ติดทางแยกได้มีการขยับรั้วบ้านท าให้สัญจรของประชาชนมีความปลอดภัยขึ้นไม่
จ าเป็นต้องดูกระจกส่องทาง ขอให้ด าเนินการรื้อถอนเสาดังกล่าวด้วย 

นายก อบต. -ขอให้กองช่างเข้าส ารวจและด าเนินการติดตั้งรื้อถอนตามที่สมาชิกสภาแจ้งด้วย 
ที่ประชุมสภาฯ -รับทราบ 
ประธานสภา -ตามท่ีทหารหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ได้มีด าเนินการขุดลอกท่าลาด-ช่องแค และได้มีการน าดินที่

ขุดลอกมาถมคันคลองด้านทิศตะวันตก และองค์การบริหารส่วนต าบลได้อนุมัติงบประมาณท่ี
จะปรับปรุงถนนลงลูกรังในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไว้แล้วขอให้ด าเนินการก่อนถึงฤดูฝนนี้ด้วย 

นายก อบต. -ขอให้กองช่างไปด าเนินการออกแบบและขออนุมัติด าเนินการตามระเบียบต่อไป 
ที่ประชุมฯ -รับทราบ 
  ประธานสภาปิดการประชุม เวลา๑๑.๓๐ นาฬิกา 
 

 
  
 

                 บันทึกรายงานการประชุม              ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  

  ไพฤทธิ์   ตรัยรัตนสถิต                            ศิริโรจน์   บุญมั่น 
         (นายไพฤทธิ์   ตรัยรัตนสถิต)                     (นายศิริโรจน์   บุญมั่น) 

                      เลขานุการสภา อบต.บ้านหาด         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

       ฉลวย  จงเจริญ                                 สุชาติ   ดปีระเสริฐ 
      (นายฉลวย  จงเจริญ)                       (นายสุชาติ   ดีประเสริฐ) 

        กรรมการตรวจรายงานการประชุม           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 
 
 
 


